



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

KHÁNH DŨNG



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội nghị. (Ảnh VIẾT DƯ)

Sáng 31/7, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Dự hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết một cách kịp thời và đạt hiệu quả. Từ Nghị quyết số 33-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động theo hướng toàn diện, vừa mang nét định hướng văn hóa Việt Nam, vừa thể hiện nét riêng mang bản sắc văn hóa (Xem tiếp trang 4)

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống

Tin, ảnh: VIẾT DƯ



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2024), ngày 31/7, các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng, động viên cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, trong những tháng

đầu năm 2024, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp tích cực của ngành Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm. (Xem tiếp trang 3)

UBND tỉnh họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển

THÀNH TRUNG



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh VIẾT DƯ)

Ngày 31/7, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Xuân Trường.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển đi qua 5 huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường và Giao Thủy có tổng chiều dài khoảng 24,66km. Dự án được triển khai thực hiện theo 3 phân đoạn: Đoạn 1 từ đầu tuyến đến cầu Lạc Quan dài khoảng 15,74km; đoạn 2 từ cầu Lạc Quan đến Km19+00 dài khoảng 3,26km và đoạn 3 từ Km19+00 đến cuối tuyến (giao với Đường bộ ven biển) dài khoảng 5,66km.

Theo Thông báo số 127/TB-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh về kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh yêu cầu các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2024. UBND, Hội đồng (Xem tiếp trang 3)

Giao ban báo chí tháng 7

NGUYỄN HƯƠNG

Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7/2024. Theo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông, tháng 7/2024, các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương thường trú tại địa bàn đã tập trung tuyên truyền kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng một số sự kiện: quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh; Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Nam

Định; kỷ niệm 77 năm Thương binh - Liệt sĩ; các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên, các tôn giáo, nhân dân trong tinh hưởng về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVII; công tác phòng chống cơn bão số 2 và khắc phục hậu quả sau mưa bão của tỉnh. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên mục xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên mục các tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024. Tăng cường tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo tỉnh kiểm tra, (Xem tiếp trang 4)

Ngày hội "Những giọt máu hồng" hè 2024

Tin, ảnh: HOA XUÂN



Thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng hoa, động viên người tham gia hiến máu.

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội "Những giọt máu hồng" hè 2024. Với thông điệp: "Hiến máu cứu

người - Một nghĩa cử cao đẹp", "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", "Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên"... Ngày hội "Những giọt máu hồng" hè 2024 thu hút 1.400 cán bộ, (Xem tiếp trang 3)

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2024)

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập, làm theo Bác

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. (Xem tiếp trang 2)

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.



TIN THẾ GIỚI

Thượng viện Mỹ thông qua gói dự luật lớn đầu tiên về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 30/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói dự luật an toàn truyền thông xã hội sâu rộng nhằm thúc đẩy các công ty công nghệ hành động mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ trẻ em.

TIN TRONG NƯỚC

TRÀ VINH Nuôi cua biển đạt lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/ha/vụ

Từ đầu tháng 7 đến nay, nông dân ở các vùng ven biển thuộc các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch nuôi cua biển thứ nhất của năm 2024. Nhờ giá của biển ổn định ở mức cao nên hầu hết nông dân nuôi của biển đều có lợi nhuận bình quân 150 triệu đồng/ha/vụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm đến nay, nông dân ở các vùng ven biển của tỉnh đã thả nuôi (Xem tiếp trang 4)

Giải pháp tăng hạng chỉ số Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG

Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử là chỉ số thành phần thứ 7 trong Bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan Nhà nước. Năm 2023, Chỉ số thành phần này của Nam Định xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2022 và là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh có tăng trưởng về chỉ số này.



Hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến trong giao dịch hành chính tại bộ phận một cửa xã Trùng Tuấn (Trực Ninh).

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023) do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố thì Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của Nam Định đạt 12,23/13,5 điểm, cao hơn 2,1% so với năm 2022, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong chỉ số thành phần này, tỉnh đã đạt điểm tối đa ở 9/14 phần việc gồm: Đẩy mạnh phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu; tỷ lệ các ứng dụng có dữ liệu được chung được kết nối, sử dụng qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền; xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; Cổng thông tin điện tử (TTĐT) đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; thiết lập, vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đây cũng là những chỉ số cơ bản mà tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thiện nhằm phát triển các ứng dụng dịch vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước, các nền tảng cơ sở dữ liệu đáp ứng các dịch vụ hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Có được những kết quả nổi bật nêu trên do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác ứng dụng CNTT, CĐS, CCHC và sự "vào cuộc" tích cực của các bộ, cơ quan chức năng, lãnh đạo các cấp, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đề ra. Với vai trò là đơn vị chủ trì Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã rà soát thực trạng triển khai của những năm trước để phát huy những kết quả tích

cực và tìm giải pháp quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần chưa đạt điểm tối đa. Trong đó nội dung phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan Nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp được tập trung cao độ với việc đẩy nhanh tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cơ quan quản lý Nhà nước, người dân, doanh nghiệp dễ dàng giải quyết các TTHC. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị chức năng của Bộ TT và TT để triển khai thực hiện tốt 14 chỉ tiêu được giao về chỉ số thành phần này. Nổi bật là việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong gửi nhận văn bản điện tử và giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng; vận hành Hệ thống thông tin trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả cao với tỉ lệ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

(Tiếp theo trang 1)

Đặc biệt khối các địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã rà soát thực trạng triển khai của những năm trước để phát huy những kết quả tích

theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai đồng bộ và có hiệu quả cao các giải pháp trong công tác quản lý điều hành, gửi nhận văn bản và giải quyết TTHC, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số của toàn tỉnh. Trong đó huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thành phần lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 98,5% số điểm tuyệt đối, tăng 34,2% so với năm 2022 và bứt phá ngoạn mục từ đứng thứ 8 lên xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, có 5/14 chỉ tiêu của tỉnh tuy chưa đạt điểm tối đa nhưng đều cao hơn so với năm 2022, cụ thể như việc cập nhật kiến thức chính quyền điện tử; việc đưa vào sử dụng chính thức các dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia còn hạn chế; chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa được đánh giá ở mức tuyệt đối; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và thực hiện thanh toán trực tuyến còn thấp;

tiến tra cứu theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP. Nâng cao hiệu quả chuyên mục trao đổi, hỏi đáp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, các sở, ngành địa phương rà soát đăng ký dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo đúng quy định. Tăng cường tập huấn cho cán bộ phụ trách thu phí, lệ phí tại Bộ phận "một cửa" để hướng dẫn, hỗ trợ công dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC thực hiện thanh toán trực tuyến tiện lợi hiệu quả. Chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan có các dịch vụ để cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện kết nối, chia sẻ và đưa vào sử dụng chính thức tại tỉnh.

Cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi các nền tảng, cơ sở dữ liệu; Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, nền tảng LGSP, nền tảng điện toán đám mây; tiếp tục phối hợp bám sát Văn phòng Chính phủ để kết nối. Bên cạnh giải pháp chuyên môn thì tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục giữ vững thứ hạng nêu trên. Trong đó 9 chỉ số đã đạt điểm tối đa cần tiếp tục duy trì và tiếp tục nâng cấp đảm bảo tính bền vững.

Đối với 5 chỉ số chưa đạt điểm tối đa thì tập trung vào một số nhiệm vụ: Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin lên Cổng TTĐT của tỉnh và Trang TTĐT các sở, ngành, địa phương, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và có chỉ dẫn rõ ràng để thuận

NGHĨA HƯNG PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), với sự nỗ lực triển khai của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Hào, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng cho biết: "Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 6/3/2015 triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 8/10/2021 triển khai thực hiện Kế hoạch 102/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH nói chung, hoạt động của Ngân hàng CSXH nói riêng trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch, hoạt động thường xuyên. Các cấp, các ngành coi Ngân hàng CSXH là một trong những công cụ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương nên đã chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Ngân hàng CSXH triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn". Hàng năm ngay từ tháng 1, HĐND, UBND huyện đã căn đốn, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH huyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách. Đến nay, tổng nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách huyện đạt 3,9 tỷ đồng với 70 khách hàng còn dư nợ. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã bố trí 24/24 điểm giao dịch tại UBND để Ngân hàng CSXH tổ chức hoạt động giao dịch tại chỗ, đưa vốn đến người dân thuận lợi, an toàn.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến với nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện. Hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã mở các tài khoản tiền gửi tại

Ngân hàng CSXH với số dư lớn, nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động tín dụng CSXH để hỗ trợ chăm lo cho người nghèo vươn lên, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội. Công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã được kiện toàn, bổ sung 100% Chủ tịch UBND cấp xã tham gia, qua đó nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách ngay từ cơ sở. Nhờ đó, chính quyền cơ sở đã thực sự vào cuộc cùng Ngân hàng CSXH trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi hiệu quả, chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng CSXH, xử lý nợ xấu giúp nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Hết tháng 6/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát 7 xã, 14 tổ, 70 khách hàng. Ngân hàng CSXH huyện thực hiện kiểm tra nội bộ 11 xã, 33 tổ, 165 khách hàng.

Đến hết tháng 6/2024, Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn với tổng dư nợ hơn 644 tỷ đồng, 16.731 khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã tập trung gần

với các chương trình mục tiêu quốc gia về tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với dư nợ 179,4 tỷ đồng với 9.976 khách hàng; hỗ trợ thoát nghèo với dư nợ 187,4 tỷ đồng với 2.488 khách hàng; hộ cận nghèo với 142,1 tỷ đồng với 2.206 khách hàng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ; là một trong những đơn vị cấp huyện có chất lượng tín dụng chính sách tốt nhất toàn tỉnh. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, trong 10 năm qua đã có 38.517 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 1.434 tỷ đồng, giúp cho 2.771 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 1.922 lao động, 1.315 học sinh, sinh viên có vốn để tiếp tục học tập, thực hiện tốt mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ là không để học sinh nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí; xây dựng 35.683 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường xanh - sạch, không bị ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn; 50 căn nhà cho hộ nghèo có nhà ở dột nát, chưa có nhà, 41 căn nhà cho người có thu nhập thấp, 8 lao động chấp hành xong án phạt tù. Các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH giải ngân đã đóng góp đáng kể trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

(Xem tiếp trang 4)



Từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh Ngô Văn Lạc ở thị trấn Liễu Đề phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ngành Tuyên giáo phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập, làm theo Bác

Cùng với học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngành Tuyên giáo cũng đã tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đưa nội dung học tập, làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, trang (cổng) thông tin điện tử các địa phương, đơn vị xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tần suất, số lượng; nâng cao chất lượng tin, bài về nội dung học tập, làm theo Bác. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, trang (cổng) thông tin điện tử, website, Bản tin, hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở của các địa phương, đơn vị đều xây dựng chuyên mục "Học và làm theo Bác" để thông tin tuyên truyền kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến; mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng sâu rộng, đều khắp, hiệu quả. Nội dung, cách thức tuyên truyền được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm đổi mới; chú trọng khai thác một số kênh các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; tăng cường các hoạt động chiếu phim, sáng tác, biểu diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu, hoạ tạc, nói chuyện, thi kể chuyện về Bác... Trường Chính trị Trường Chinh và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã thực hiện giảng dạy môn học về tư tưởng Hồ Chí Minh học với

từng đối tượng, từng thời điểm. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai việc giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 thông qua việc lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; đồng thời chỉ đạo các nhà trường bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ phục vụ việc học tập, tìm hiểu cho học sinh ở các nhà trường.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp tích cực triển khai, hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sĩ, nhà báo và hội viên tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; năm 2023, tỉnh đã vinh dự có 1 tác phẩm đạt Giải C.

Điểm nhấn nổi bật trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023) như: Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nhân Định với Bác Hồ", Hội thảo "Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác", Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người", tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định. Các hoạt động này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong

toàn Đảng bộ tỉnh và nhân dân, góp phần lan toả ý nghĩa, giá trị cao đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo niềm tin vào Đảng và khát vọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần tiếp tục khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Bác về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền", ngành Tuyên giáo tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; hàng năm, lựa chọn các tập thể, cá nhân của tỉnh có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để nghị Trung ương tặng Bằng khen; giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc phục vụ Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" và tôn vinh trong chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng"; xây dựng phim ngắn, phim tài liệu biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh duy trì trên 500

mô hình điển hình tập thể, làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Toàn ngành đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của tỉnh, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát của tỉnh về việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW đối với một số địa phương, đơn vị (năm 2023, tổ chức giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường, Nam Trực; năm 2024, tổ chức giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên, Đảng ủy Sở Đại Biện phòng cháy). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với những nội dung triển khai thiếu chủ động, sáng tạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai học tập và làm theo Bác, ngành Tuyên giáo tỉnh đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hội Nông dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh được xây dựng rộng khắp từ 2.018 thôn, xóm, tổ dân phố; 209/226 cơ sở xã, phường, thị trấn; 10/10 huyện, thành phố với trên 305 nghìn hội viên tham gia. Trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn nông thôn tiềm ẩn phức tạp, HND các cấp đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2019 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ HND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ tại gia đình, cộng đồng dân cư và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT từ tình đến cơ sở với nhiều hoạt động sáng tạo, mô hình hiệu quả. Đến nay đã xây dựng được 7 mô hình điểm "3 an toàn" về ANTT gắn với phong trào xây dựng thôn xóm "Không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội", điển hình là mô hình tại các xã Xuân Tiến (Xuân Trường), Hải Bắc (Hải Hậu), Trực Hùng (Trực Ninh). Đối với các xã, thị trấn xây dựng mô hình điểm "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn", "Nông dân tự quản về ANTT" đều phần đầu tổ chức cho 100% hộ gia đình nông dân thực hiện phong trào và được các hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, hai ngành tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Phối hợp tổ chức hơn 600 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn

xã hội cho hơn 57 nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phát hành tờ rơi tại các cơ sở thôn, xóm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Đài phát thanh huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Biên soạn hàng trăm tin, bài, phóng sự trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, HND tỉnh, Bản tin Nông dân Nam Định, trang fanpage, facebook của Công an tỉnh và HND tỉnh. Tuyên truyền qua sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", câu lạc bộ "Nông dân với internet". Biên soạn và tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đăng ký xây dựng "Khu dân cư 5 không", thực hiện nội dung gia đình văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa do Trung ương HND phát động. Vận động cán bộ, hội viên nông dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến ANTT nhất là công tác hòa giải trong nội

bộ dân cư, không để phức tạp kéo dài ở địa bàn cơ sở. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân ở 19 xã tuyến biển hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tham gia sinh hoạt ở các tổ tự quản ANTT, khu vực cửa sông bến đậu, đầm bãi; vừa sản xuất vừa bảo vệ tài sản, ngư trường, sự trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, HND tỉnh, Bản tin Nông dân Nam Định, trang fanpage, facebook của Công an tỉnh và HND tỉnh. Tuyên truyền qua sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", câu lạc bộ "Nông dân với internet". Biên soạn và tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đăng ký xây dựng "Khu dân cư 5 không", thực hiện nội dung gia đình văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa do Trung ương HND phát động. Vận động cán bộ, hội viên nông dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến ANTT nhất là công tác hòa giải trong nội

bộ dân cư, không để phức tạp kéo dài ở địa bàn cơ sở. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân ở 19 xã tuyến biển hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tham gia sinh hoạt ở các tổ tự quản ANTT, khu vực cửa sông bến đậu, đầm bãi; vừa sản xuất vừa bảo vệ tài sản, ngư trường, sự trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, HND tỉnh, Bản tin Nông dân Nam Định, trang fanpage, facebook của Công an tỉnh và HND tỉnh. Tuyên truyền qua sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", câu lạc bộ "Nông dân với internet". Biên soạn và tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đăng ký xây dựng "Khu dân cư 5 không", thực hiện nội dung gia đình văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa do Trung ương HND phát động. Vận động cán bộ, hội viên nông dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, tham gia giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến ANTT nhất là công tác hòa giải trong nội

kinh tế, tổ cáo của nông dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"... Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 32/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Cùng với đó, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với HND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; nhất là thực hiện tốt phong trào "3 không, 3 có, 3 giảm" với phương châm "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Trong 5 năm qua, Hội trực tiếp giải quyết 25 vụ, hòa giải 1.661 vụ khiếu nại, tố cáo; phối hợp tham gia giải quyết hơn 200 vụ, hòa giải 2.492 vụ



Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân gắn sản xuất với tự quản về ANTT và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống

(Tiếp theo trang 1)
tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, thời gian tới ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng chỉ đạo của cấp ủy các cấp; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ghi nhận những kết quả, thành tích ngành Tuyên giáo đạt được thời gian qua, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia

UBND tỉnh họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bộ ven biển

(Tiếp theo trang 1)
GPMB các huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng, đến nay đã bàn giao 24,585/24,66km. Trong đó, phần đất nông nghiệp các địa phương đã bàn giao 22,31km; phần đất dân cư thuộc vùng lõi (khoảng 50m) đã bàn giao khoảng 2,275/2,35km, còn lại 0,075km thuộc địa phận xã Xuân Kiên (Xuân Trường); phạm vi ngoài vùng lõi (công trình đường bên, nhánh nút giao) đã bàn giao 0,85/2,14km, còn lại 1,29km (của 3 huyện: Nam Trực 0,797km; Trực Ninh 0,18km; Xuân Trường 0,315km).
Về tiến độ thi công, đến nay 3 gói thầu đều đảm bảo theo hợp đồng đã ký. Đoạn 1 (đoạn Km0 - Km15+740 và nhánh kết nối Quốc lộ 21) giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 41%; cấu vượt Quốc lộ 21B (Km0+00) đã thi công 96/132 cọc khoan nhồi; xong 6/6 trụ, lao lắp nhịp 12/14, xong bản mặt cầu nhịp 12/14; đúc 98/98 dầm Super T; đã thi công xong 6/9 cống hộp lớn... Đoạn 2 (Km15+740 đến Km19+00) giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%; tuyến chính đào nền 2,61/2,73km (đã trừ phần cấu dãi 0,53km); thi công xong 3/3 cống hộp đổ tại chỗ, xong 16/17 cống lắp ghép; hạng mục cầu Lạc Quan đã thi công 126/126 cọc khoan nhồi, đúc được 70/70 dầm I... Đoạn 3 (Km19+00 đến cuối tuyến) giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 44,7%; đào nền 4,97/4,97km (đã trừ phần cấu dãi 0,87km), đắp cát K90 và trải vải địa kỹ thuật 4,97/4,97km, đắp cát vàng dệm 4,29/4,29km; thi công giằng cát 4,29/4,29km, đắp cát K95 4,97/4,97km, thi công đắp gia tải được 4,62/4,82km; hạng mục cầu sông Sò: cọc khoan nhồi thi công 200/232 cọc; thi công 22/24 bệ trụ, thân trụ; đúc 125/182 dầm super T; lao lắp dầm 11/26 nhịp...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghi ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án; nhà thầu thi công thực hiện các hạng mục công trình đảm bảo tiến độ. Để dự án hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra trước ngày 1/7/2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ, thủ tục của dự án. Về công tác GPMB yêu cầu huyện Xuân Trường tập trung nỗ lực hoàn thành trước ngày 15/8/2024; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các huyện Nam Trực, Trực Ninh hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/8/2024, hoàn thành các công trình hoàn trả trước ngày 30/9/2024.
Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các địa phương tổ chức cắm các biển báo, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, yêu cầu nhà thầu triển khai các hạng mục trong cây ở đầu phần cách, 2 bên đường, lắp đặt hệ thống đèn đường, sơn vạch kẻ đường... Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý, khai thác tuyến đường khi hoàn thành; yêu cầu các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn phục vụ dự án, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động cập nhật các thủ tục quyết toán công trình... Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhà thầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hợp lòng hàng mục cầu Lạc Quan, hoàn thành gia tải toàn tuyến trước ngày 1/1/2025 để đưa công trình vào khai thác trong tháng 6/2025 ■

Đảng bộ xã Nam Hoa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Bài và ảnh: VĂN HUỖN

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Nam Hoa (Nam Trực) đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đưa nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Với xuất phát điểm là một xã thuần nông, Đảng ủy xã đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế cụ thể, phối hợp với điều kiện thực tế và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo đó, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Trong sản xuất nông nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kết hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn giúp các hộ dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... Đã chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, bước đầu hình thành vùng trồng, sản xuất tập trung diện tích 125ha, năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 540 tấn/năm; vùng trồng khoai tây với diện tích 58ha, năng suất đạt 130 tạ/ha và 17ha rau màu các loại.

Tổng đàn vật nuôi của xã luôn duy trì phát triển ổn định với khoảng 630 con gia súc, hơn 4.000 con gia cầm. Trong phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, xã đã đề ra nhiều cơ chế khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức dạy nghề cho nông dân. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp công sức xây dựng các công trình xây dựng hạ tầng.
Với các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Nam Hoa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước tạo diện mạo NTM khởi sắc. Trong đó, xã xây dựng công trình kè mở rộng đường trục Trí An - Hưng Để với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Xóm Đông Tân xây kè, mở rộng mặt đường và đổ bê tông đường xóm với tổng chiều dài 300m, trị giá trên 350 triệu đồng. Lắp đặt wifi nhà văn hóa, 2 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao và đồ bê tông xung quanh sân thể thao. Xóm An Phát xây dựng 4 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời. Xóm Sinh Lộc phát triển hệ thống đường giao thông xóm để người dân thuận tiện trong giao lưu, buôn bán hàng hóa. Xóm Hưng Phát lắp đặt 2 bộ dụng cụ tập thể dục thể thao để người dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng

bước được nâng lên, người dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Đồng chí Phạm Xuân Chúc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hoa cho biết: Những năm trước đây xã Nam Hoa là một trong những xã có thu nhập bình quân đầu người thấp của huyện, thì đến nay thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể, đạt 72 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,23%. Kinh tế phát triển đúng hướng, sản lượng lương thực hàng năm đạt 5.310 tấn, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đường giao thông nông thôn mở rộng và bê tông hóa; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, các trường học trên địa bàn gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn cấp quốc gia; an ninh chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh

được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, xã có 7/7 xóm đạt xóm văn hóa NTM, phong trào đến cuối năm 2024, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2023, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hoa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXIII, xây dựng xã ngày càng phát triển giàu mạnh ■



Nông thôn mới xã Nam Hoa (Nam Trực).

Ngày hội "Những giọt máu hồng" hè 2024

(Tiếp theo trang 1)
đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Để Ngày hội diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, Ban tổ chức đã chia khung giờ tiếp nhận máu giúp các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp thời gian hợp lý cho cán bộ, công nhân viên đi hiến máu. Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, sự nhiệt tình của các tình nguyện viên, Ban tổ chức ngày hội đã tiếp nhận 1.220 đơn vị máu toàn phần.
Ngày hội "Những giọt máu hồng" hè trên địa bàn tỉnh là hoạt động thường niên, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc tổ chức ngày hội còn giúp nhân lên những hành động đẹp, nhân văn trong xã hội, tạo ra phong trào thi đua hiến máu tình nguyện sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, trường học ■

(Tiếp theo trang 1)

trách nhiệm bảo vệ trên các nền tảng trực tuyến, dựa trên các điều khoản đặc biệt để "tạo lá chắn" giúp trẻ em tránh khỏi những nội dung độc hại. Luật này yêu cầu các công ty cung cấp cho người dùng một trang riêng biệt để báo cáo nội dung độc hại như lạm dụng tình dục, bắt nạt trực tuyến, xúi giục tự tử... Trong khi đó, COPPA 2.0 yêu cầu tiêu chuẩn về quyền riêng tư cho công dân Mỹ dưới 17 tuổi, cấm quảng cáo trực tuyến có mục tiêu nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên, buộc các doanh nghiệp cho phép người dùng xóa bỏ thông tin cá nhân.

Hai dự luật trên là động thái lớn đầu tiên nhằm đảm bảo an toàn trực tuyến cho trẻ em, kể từ khi Mỹ lần đầu ban hành đạo luật COPPA hồi năm 1998. Hiện gói dự luật trên vẫn cần phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi, song chưa ấn định thời điểm bỏ phiếu.

WHO tiến hành đợt sơ tán y tế lớn nhất tại Gaza

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/7 cho biết 85 bệnh nhân đã được sơ tán khỏi Đải Gaza đến Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) để tiếp tục có cơ hội được điều trị khẩn cấp.

Đây là đợt sơ tán y tế lớn nhất tại dải đất ven biển Địa Trung Hải này kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo WHO, đợt sơ tán này gồm 50 người lớn và 35 trẻ em là những bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư, các bệnh về máu và chấn thương nặng, đi cùng với 63 thành viên gia đình và nhân viên chăm sóc y tế. Người bệnh được sơ tán qua cửa khẩu Kerem Shalom, sau đó đến sân bay Ramon gần thành phố Eilat ở miền Nam Israel, trước khi đến Thủ đô Abu Dhabi của UAE bằng đường hàng không.

Hoạt động sơ tán đã diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, do đường sá hư hỏng và lo ngại về tình hình an ninh trong bối cảnh xung đột chưa chấm dứt.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hy vọng đợt sơ tán y tế này sẽ mở đường cho khả năng thiết lập những hành lang sơ tán tiếp theo, thông qua mọi ngã đường khả thi, trong đó có cửa khẩu Kerem Shalom và Rafah đến Ai Cập và Jordan, để từ đó tiếp tục đến những quốc gia khác có thể tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân từ Gaza. Ông cũng kêu gọi nối lại hoạt động sơ tán đến Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem ■

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành Nam năm 2024”

Tin, ảnh: NGỌC ÁNH



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành bám nút phát động cuộc thi.

Chiều 31/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thành Nam năm 2024”. Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng KNĐMST Thành Nam năm 2024” là chương trình tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (do người Nam Định sáng lập hoặc đồng sáng lập) ở trong nước và quốc tế hoặc ý tưởng, dự án của những người yêu mến Nam Định và sẽ khởi nghiệp tại Nam Định. Cuộc thi nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp; là dịp để các doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối sâu rộng với hội đồng chuyên gia, cố vấn hàng đầu trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội cho các dự án khởi nghiệp gọi vốn trực tiếp từ các Quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước, quốc tế; được tham gia tuyển chọn vào Chương trình ương tạo thúc đẩy KNĐMST chuyên sâu, được giới thiệu tham gia Techfest quốc gia và được hưởng các chính sách hỗ trợ KNĐMST tỉnh (nếu có). Thời hạn nộp hồ sơ dự thi trước ngày 30/9/2024; thời gian công bố kết quả và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2024.

Tại lễ phát động cuộc thi, các đại biểu được chia sẻ những kiến thức về KNĐMST, hệ sinh thái KNĐMST, những vấn đề cần lưu ý khi tham gia hoạt động KNĐMST...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định “Đẩy mạnh ĐMST, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. Thời gian qua, hoạt động KNĐMST của Nam Định đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí tin tưởng thông qua Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng KNĐMST Thành Nam

năm 2024” lần đầu tiên được tổ chức sẽ huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên - những người con Nam Định, những người yêu mến Nam Định mong muốn được khởi nghiệp tại Nam Định, thông qua đó đưa ra những ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng nhằm giải quyết các vấn đề của địa phương, từ đó góp phần tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch số 152/KH-UBND của UBND tỉnh về “Xây dựng hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và nhất là để Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng KNĐMST Thành Nam năm 2024” thành công, tạo sự đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH và CN phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh tích cực, chủ động xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ KH và CN; tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai xây dựng chiến lược phát triển KHCN và ĐMST đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung cao cho hoạt động phát triển hệ sinh thái KNĐMST. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nhân tỉnh đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân, các dự án khởi nghiệp có sản phẩm, dự án đăng ký tham gia cuộc thi. Sở KH và CN tập trung nguồn lực để triển khai thành công cuộc thi; đồng thời tiếp tục triển khai các mục tiêu trong Kế hoạch 152/KH-UBND, tham mưu phát triển Hệ sinh thái KNĐMST của tỉnh với mô hình mở, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ cũng như mở rộng hợp tác với các thành phần trong Hệ sinh thái KNĐMST quốc gia, quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia cuộc thi và phong trào KNĐMST một cách tích cực, sống có đam mê, hoài bão, mạnh dạn, sáng tạo để biến ước mơ, khát vọng khởi nghiệp thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình thông qua KNĐMST. ■

Giao ban báo chí tháng 7

(Tiếp theo trang 1)

đơn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung, công tác giải phóng mặt bằng và thu ngân sách Nhà nước tại một số địa phương; các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thông tin về kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển các sản phẩm OCOP; kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024... và một số vấn đề kinh tế - xã hội được nhân dân quan tâm.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và giới thiệu một số mô hình NTM nâng cao, kiểu mẫu tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Về định hướng trong tháng 8/2024, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thông tin về các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khoá XIX; nội dung, những

điểm mới của Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đẩy mạnh tuyên truyền về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7/2024, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm; về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Kết quả năm học 2023-2024, nhất là kết quả, thành tích của tỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2024-2025; công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai; các biện pháp phòng, chống bệnh dịch... Tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX năm 2024. Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (02/9), Ngày truyền thống Công an Nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) ■

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

(Tiếp theo trang 1)

Nam Định. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương và các văn bản liên quan đã được Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của văn hóa nói chung, xây dựng đời sống văn hóa nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các chương trình, chính sách về văn hóa được triển khai thực hiện hiệu quả; thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng các đế án về văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng đến các mục tiêu xây dựng văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Nam Định nhân văn, trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm. Các giá trị văn hóa trong gia đình và cộng đồng được phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng tốt hơn. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết; các vụ vi phạm pháp luật về văn hóa được thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để. Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin các cấp. Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, nhất là bản sắc mang nét đặc trưng của đất và người Nam Định; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng, thực thi các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Vấn đề nhận thức, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến quan trọng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thu hẹp dần khoảng cách trong đời sống văn hóa giữa nông thôn và thành thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ thêm những kết quả, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tại các đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung, văn hoá, con người Nam Định nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; đồng thời biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể, những điển hình nhân tố mới đã có đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; tiếp tục xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, hướng đến giá trị “chân - thiện - mỹ”, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa

học; quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, Văn hóa còn thì dân tộc còn”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Kết luận số 75-KL/TU của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Thống nhất nhận thức và quán triệt chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đặc biệt là những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển văn hoá, con người. Xây dựng văn hóa, con người Nam Định thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập; kết hợp những tinh hoa văn hóa truyền thống với giá trị văn hóa hiện đại. Chú trọng phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, trọng nghĩa tình, trọng công lý và đạo đức xã hội. Thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển văn hoá phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng và phát triển văn hóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong đó chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với quá trình xây dựng đô thị văn minh, đô thị hóa nông thôn. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp văn hóa của tỉnh; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách văn hóa ở các cấp, chú trọng phát hiện nâng cao, bồi dưỡng, đào tạo, tài năng. Khai thác các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. Phát huy vai trò, tác dụng của các di sản, di tích, lễ hội; nâng cấp, cải tạo các công trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tại hội nghị, các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 35 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. ■

(Tiếp theo trang 2)

Tại thị trấn Liễu Đề, nguồn vốn tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống và thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ông Ngô Văn Toàn ở tổ dân phố Nam cho biết: “Tôi làm nghề xây dựng tự do nên thu nhập không ổn định. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, tôi đã cài tạo vườn trồng hơn 200 gốc đào cảnh. Được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 30 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư mua giống, phân bón chăm sóc cây. Đến nay cây sinh trưởng tốt, phát triển tốt, thân khỏe mạnh. Dự kiến vụ tết sắp tới, tôi sẽ thu thêm từ 70-80 triệu đồng từ vườn đào này”. Anh Ngô Văn Lạc ở tổ dân phố Nam cũng mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện để kinh doanh chậu sành, sứ phục vụ thú chơi cây cảnh. Anh Lạc cho biết: “Số vốn được giải ngân kịp thời, lãi suất cho vay ưu đãi, thời gian cho vay dài nên rất thích hợp với nhu cầu đầu tư của gia đình. Hiện tại, mỗi tháng gia đình tôi cũng có thêm hơn 3 triệu đồng từ kinh doanh chậu cây cảnh,

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

gần 118 triệu con của biển giống, diện tích gần 20 nghìn ha, đạt hơn 86% kế hoạch năm. Sản lượng của biển vụ đầu tiên trong năm đã thu hoạch đến nay được 3.360 tấn. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh khuyến khích nông dân giữ vững diện tích nuôi của biển 23 nghìn ha, tổng sản lượng của biển nuôi thu hoạch đạt khoảng 6.500 tấn.

Triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành

THANH THÚY

Chiều 31/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố phụ trách công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Luật Đất đai 2024 đã chính thức được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 18/1/2024; được Chủ tịch nước ký Lệnh số 01/2024/L-CTN ngày 1/2/2024 với hiệu lực thi hành. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, sáng 29/6, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024 (sớm hơn 5 tháng so với thời điểm đã được quyết định trước đó là ngày 1/1/2025).

Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 điều; trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều. Luật mới đã thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013; đồng thời, luật hóa những quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển đất nước. Luật Đất đai 2024 có những điểm mới nổi bật gồm: Luật đã quy định, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai; phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; phân cấp thẩm quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; trách nhiệm và những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai cả về số lượng, chất lượng và giá trị kinh tế.

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất để thực hiện hiệu quả Luật Đất đai, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận, xác định rõ các nội dung cần ban hành văn bản để tổ chức thực hiện; thống nhất các nhiệm vụ, các điểm mới của Luật cần lưu ý trong quá trình thực hiện theo đặc thù các ngành, các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả, đúng pháp luật Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 11/4/2024 của

UBND tỉnh, đồng thời tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện, xây dựng các quy định được giao nhằm sớm đưa Luật đi vào cuộc sống, hạn chế tối đa độ trễ và rút ngắn chính sách, tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp; triển khai áp dụng Luật Đất đai 2024 tại cơ quan, địa phương mình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, thẩm định các nội dung văn bản đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật; hướng dẫn các sở thực hiện theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Luật Đất đai năm 2024; trong tháng 8/2024 phải hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất; hạn mức giao đất nông nghiệp; hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, các loại giấy tờ khác của người sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; tham khảo kinh nghiệm các địa phương khác và tranh thủ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức và quyết định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo quy định đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; tham mưu UBND tỉnh quyết định chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương; hàng năm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất và đơn giá bồi thường đối với cây trồng vật nuôi trong tháng 8/2024. Đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đầu tư lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị và dự án khu dân cư dùng thôn quy định tại Khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ngay sau khi Nghị định hướng dẫn về nội dung này được ban hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, trong quá trình xây dựng các quy định có thể áp dụng quy trình, thủ tục rút gọn để đảm bảo đồng bộ, sớm đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống như cần

NGHĨA HƯNG PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

giúp gia đình có thêm thu nhập để nuôi 2 cháu học đại học, ổn định kinh tế”.

Thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến các cấp bộ, chi bộ trong huyện, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, thị

trấn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH. Lồng ghép các mô hình sản xuất, chăn nuôi, các dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH. Đề xuất HĐND, UBND huyện cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách huyện ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhiều hơn để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp triển khai thực hiện tốt các chương trình vay vốn tín dụng chính sách; thường xuyên kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. ■

khoa học - công nghệ, DN khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025...

Năm 2023, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn vướng mắc của DN; khuyến khích DN phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh gia tăng cả về số lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. ■